

เรื่องโดย : สท.ญ. อรญา ประพันธ์พจน์
แพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน



อาหารต้องห้าม สำหรับสุนัข

อาหาร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สุนัขของคุณมีความสุขร่างกายแข็งแรง มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และอายุยืนยาว ดังนั้นการให้อาหารแก่สุนัข ผู้เลี้ยงจึงจำเป็นต้องพิถีพิถันอยู่บ้าง ผู้เลี้ยงหลายคนนิยมให้อาหารสำเร็จรูป เพราะสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมอาหารสดให้ยุ่งยาก เนื่องจากกว่าจะครบถ้วนด้วยสารอาหารก็จะต้องมีทั้งข้าว ตับ และผัก การใช้อาหารเม็ดหรืออาหารกระป๋องจะง่ายและให้สารอาหารแก่สุนัขอย่างครบถ้วนมากกว่า อีกทั้งอาหารเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูปยังทำให้อุจจาระของสุนัขแข็งเป็นก้อน ง่ายต่อการเก็บทำความสะอาดอีกด้วย

ทว่าก็มีผู้เลี้ยงบางกลุ่มนิยมให้อาหารสุนัขตามแต่ความต้องการของตนเอง โดยเข้าใจผิดว่า สุนัขมีความต้องการและความสามารถในการกินได้เช่นเดียวกับคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดที่ผิด อาหารที่คุณให้อาจย้อนกลับมาทำอันตรายถึงชีวิตแก่สุนัขแสนรักของคุณได้ สำหรับอาหารต้องห้าม 3 อย่างของสุนัข ที่ผู้เลี้ยงควรหลีกเลี่ยงไม่นำมาให้สุนัขกิน ได้แก่



1. กระดุกไก่และก้างปลา

หากไม่จำเป็นไม่ควรให้กระดุกไก่และก้างปลา

ให้สุนัขของคุณกินโดยเด็ดขาด เพราะกระดุกไก่และก้างปลาอาจแตกหักระหว่างที่สุนัขขบเคี้ยวจนเป็นมุมแหลม และความแหลมนี้เองอาจทิ่มแทงทำอันตรายสุนัขของคุณได้ ผู้เลี้ยงหลายคนให้เหตุผลในการให้อาหารเหล่านี้แก่สุนัขว่า ต้องการให้แคลเซียมแก่สุนัข ซึ่งความจริงแล้วผู้เลี้ยงสามารถให้เม็ดแคลเซียม หรือนมอุ่นๆ แก่สุนัขแทนได้ ทั้งนี้หมายถึงรวมถึงอาหารที่มีลักษณะเป็นของมีคมขนาดเล็กอื่นๆ เช่น ส่วนหางของกิ้งก่าด้วย



Credit : Dogazine มีนาคม 55

2. หัวหอมและกระเทียม

หัวหอมและกระเทียมเป็นอาหารที่ไม่ควรให้สุนัขรับประทานในปริมาณมาก เพราะหัวหอมและกระเทียมมีส่วนประกอบของกำมะถันอยู่มาก ดังนั้นจึงไม่เหมาะแก่การผสมในอาหารให้กับเจ้าตูบ เนื่องจากสารกำมะถันเหล่านี้จะทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของสุนัข ก่อให้เกิดโรคโลหิตจางและโรคเลือดไหลไม่หยุดได้

3. ช็อกโกแลต

หลายคนคงเคยให้ช็อกโกแลตกับสัตว์เลี้ยงของท่าน โดยไม่รู้ว่ช็อกโกแลตเหล่านี้ส่งผลร้ายต่อสุนัข สาเหตุเพราะช็อกโกแลตมีส่วนประกอบของสารชนิดหนึ่งชื่อว่า theobromine ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับสารพวก caffeine (ซึ่งมีอยู่ในกาแฟและโกโก้) สาร theobromine นี้เมื่ออยู่ในร่างกายจะมีฤทธิ์หลายอย่าง แต่ที่เห็นเด่นชัด คือ การกระตุ้นให้หลั่งสารที่เรียกกันว่า adrenaline ซึ่งสารตัวนี้จะมีผลทำให้หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก ถ้ากินมากๆ อาจถึงขั้นเป็นพิษ จนเกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย หายใจถี่ ฉี่บ่อย กระวนกระวาย และในที่สุดก็ถึงตายได้ มีรายงานเกี่ยวกับสุนัขระบุว่า ในสุนัขที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. กินช็อกโกแลตเข้าไปเพียง 400 มก. ก็สามารถแสดงความเป็นพิษได้

การที่สุนัขค่อนข้างไวต่อความเป็นพิษของ theobromine เป็นเพราะร่างกายของพวกเขาไม่สามารถกำจัด theobromine ออกจากร่างกายได้รวดเร็วเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่น ตามปกติช็อกโกแลตที่ขายในท้องตลาด ถ้าเป็นแบบหวานจะมี theobromine อยู่ประมาณ 1.5 มก. ต่อชีสี่ แต่ถ้าเป็นแบบไม่หวานจะมีประมาณ 13 มก. ต่อชีสี่



นอกจากอาหาร 3 อย่างที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้วยังมีอาหารอันตรายที่ไม่ควรนำมาให้สุนัขกินอีกหลายอย่าง อาทิ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดอาการได้รับสารพิษมากเกินไป เข้าขั้นโคม่าและตายได้

อาหารทารกสำเร็จรูป มักมีส่วนผสมของหัวหอมที่เป็นพิษกับสุนัข และถ้ากินมากๆ อาจอยู่ในภาวะขาดสารอาหารได้

ชา กาแฟ และเครื่องดื่มคาเฟอีน ซึ่งจะเป็นพิษกับหัวใจและระบบประสาท

น้ำมันสกัดจากผลไม้ชนิดส้ม ทำให้เกิดอาการอาเจียน

องุ่นและลูกเกด ทำให้เกิดผลเสียกับไต
วิตามินที่มีธาตุเหล็ก (ของคน) ทำลายเนื้อเยื่อของระบบย่อยอาหารและเป็นพิษต่อดับและไต

ดับ (ในปริมาณมาก) ทำให้เกิดวิตามินเอเป็นพิษ ส่งผลกับกล้ามเนื้อและกระดูก

ถั่วแมคคาเดเมีย มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ

นมและผลิตภัณฑ์จากนม สุนัขส่วนใหญ่ไม่มีเอนไซม์ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมวัวมากพอ ซึ่งจะทำให้

เกิดอาการท้องเสีย ดังนั้นควรใช้นมสุนัขที่ไม่มีแลคโตส

เห็ด มีบางชนิดเป็นพิษ ส่งผลต่ออวัยวะหลายส่วน ทำให้ช็อคและตายได้

ไข่ดิบ มีสาร Avidin ที่ลดการซึมซับไบโอติน (วิตามินบีชนิดหนึ่ง) และทำให้เกิดผลเสียต่อขนและผิวหนัง

ปลาดิบ ทำให้เกิดการขาดวิตามินบี Thiamine และไม่ยอมอาหาร อาจทำให้ช็อคหรือในกรณีที่รุนแรงมากอาจถึงตายได้

ของหวาน ทำให้อ้วนผิดปกติ มีปัญหาโรคในปาก และเป็นเบาหวานได้

บุหรี่ย มีสารนิโคตินที่เป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหารและระบบประสาท ทำให้หัวใจเต้นเร็ว หดสติ โคม่า และตายได้

อาหารแมว เนื่องจากมีโปรตีนและไขมันมากเกินไปสำหรับสุนัข

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน เพราะน้องหมาของเราไม่สามารถกินอาหารได้ทุกชนิดตามที่เราคิดได้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลสัตว์วลิ่งชั้น 0-2887-8321-3

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสัตว์วลิ่งชั้น